



## KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỶ HỌP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp.

Sáng ngày 23/5, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba. Kỳ họp diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 16/6/2022 theo hình thức họp tập trung cả kỳ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Kỳ họp thứ ba diễn ra sau thành công tốt đẹp của hội nghị Trung ương 5 khóa XIII với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chính đôn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các giải pháp tiền tệ, tài chính, hỗ trợ, phục hồi kinh tế - xã hội, cho đến nay, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến rất tích cực. Kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét; nhiều ngành, lĩnh vực đang vươn lên mạnh mẽ và lấy lại đà tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô và các căn cứ lớn được bảo đảm. Hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao... cơ bản đã trở lại bình

thường; an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về nội dung chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá

(Xem tiếp trang 4)  
**VŨ SƠN TÙNG**  
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

## 4 tiêu chí cơ bản lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chiều ngày 23/5, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Công Thương báo cáo dự thảo quy định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo quy định, đơn vị được chấp thuận lựa chọn là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN phải đạt được các chỉ tiêu trong 4 tiêu chí lớn: có năng lực, kinh nghiệm; phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng; phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phương án quản lý, bảo vệ môi trường CCN.



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

(Xem tiếp trang 4)  
**KNÁC ĐUÀN**

## Triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 23/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 200 cán bộ hội các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/11/2021

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Sau hội nghị, các cấp hội, cán bộ hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự ủng hộ, đồng thuận, vào cuộc của hội viên, phụ

nữ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào của hội. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai một số điểm mới trong chương trình vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội trong thời gian tới.

**KUẬN PHƯƠNG**

### ► Khánh thành nhà đại đoàn kết

Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương vừa tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Hựu ở thôn Đoàn Kết, xã Bình Minh (Kiến Xương).

Bà Trương Thị Hựu thuộc diện hộ nghèo, sống cô đơn, sức khỏe yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Căn nhà cũ bà đang ở trước kia là do bố mẹ để lại, được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh của bà Hựu, Ủy ban MTTQ xã Bình Minh đã báo cáo Ủy ban MTTQ huyện đề xuất MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng.

Sau hơn 1 tháng khởi công, đến nay căn nhà mới của bà Hựu đã hoàn thiện với diện tích sử dụng 40m<sup>2</sup>, có đầy đủ khu bếp và công trình phụ khép kín. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 115 triệu đồng, trong đó MTTQ tỉnh, huyện và các cấp, các ngành xã Bình Minh hỗ trợ gần 46 triệu đồng. Số tiền còn lại do anh em họ hàng và con cháu trong gia đình ủng hộ. Ngôi nhà khi hoàn thiện sẽ giúp bà Hựu ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

**PHẠM HƯNG**  
(Đài TTTH Kiến Xương)

### ► THÁI THUY Dự nợ cho vay ưu đãi đạt 97,23% kế hoạch

Đến hết tháng 4/2022, tổng dự nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn huyện Thái Thụy đạt hơn 517 tỷ đồng, đạt 97,23% kế hoạch năm 2022, tăng 4,18% so với thời điểm 31/12/2021 với 13.320 khách hàng đang vay vốn.

Với kết quả trên, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy là đơn vị nằm trong top đầu trong triển khai thực hiện kế hoạch được giao. Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch đã giải ngân cho 2.000 lượt khách hàng vay vốn ưu đãi của Chính phủ với doanh số cho vay đạt hơn 71 tỷ đồng, trong đó có 102 lượt khách hàng vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với số tiền giải ngân đạt 4,68 tỷ đồng - là đơn vị có số giải ngân đạt cao nhất với 44,4% kế hoạch vốn phân bổ.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy tập trung thu hồi vốn đến hạn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách đến với mọi người dân...



Người dân làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy).

Ảnh: **TRẦN TUẤN** **MINH HƯNG**

## Chuyển đổi số - chuyển đổi từ nhận thức

(Xem trang 3)



Các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.